

Số: /SCT-TM

Bình Phước, ngày tháng 10 năm 2021

V/v trả lời kiến nghị cử tri xã  
Thanh Lương, TX. Bình Long

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 3550/UBND-TH ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Qua ý kiến của cử tri xã Thanh Lương, thị xã Bình Long kiến nghị: “Trên địa bàn xã Thanh Lương có hơn 200 ha đất trồng cây ăn trái của nhân dân trong vùng. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân không tiêu thụ được số lượng cây ăn trái đến mùa thu hoạch. Nhân dân trên địa bàn đã nhận được nhiều sự vận động hỗ trợ tiêu thụ của các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên số lượng tồn đọng vẫn còn nhiều. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp xã Thanh Lương, giảm bớt khó khăn cho nhân dân”.

Sở Công Thương tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

Dưới tác động của đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người nông dân trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Thực hiện các giải pháp vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch trong điều kiện bình thường mới, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành có liên quan và địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi sản xuất; đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp đã đến thời kỳ thu hoạch của các hộ sản xuất, người dân. Cụ thể:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên liên tục cập nhật thông tin hàng ngày, tuần về nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại 11/11 huyện thị xã, thành phố gửi Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và PTNT đăng trên Báo Nông nghiệp Việt Nam, sàn giao dịch điện tử Website <https://htx.cooplinc.com.vn> và web <https://sanocop.vn>, gửi các doanh nghiệp thu mua, hệ thống siêu thị của thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

- Sở Công Thương đã chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh rà soát, cập nhật thông tin các mặt hàng nông sản, thực phẩm của tỉnh đã đến kỳ thu hoạch mà chưa tiêu thụ được kịp thời đề nghị Tổ công tác phía nam của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW đề nghị hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ. Đồng thời triển khai việc kết nối tiêu dùng nội tỉnh; thông qua Phòng Kinh tế - Hạ tầng/Phòng Kinh

tế, Phòng Nông nghiệp địa phương đã thông báo đến các siêu thị, các cửa hàng, đại lý, các tiểu thương tại các chợ để kết nối tiêu thụ. Đồng thời cũng đã triển khai đẩy mạnh việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của doanh nghiệp, người dân trên Sàn giao dịch nông sản tỉnh và các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn của cả nước Postmart, Voso, Sendo...

- Đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 71 điểm bán hàng bình ổn thiết yếu tại các bưu cục các xã trên địa bàn tỉnh góp phần tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp địa phương cũng như cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong thời gian thực hiện giãn cách phòng chống Covid-19 của Tỉnh.

- Đẩy mạnh việc kết nối tiêu thụ hàng hóa nông sản của tỉnh qua hệ thống chợ truyền thống, siêu thị và hệ thống cửa hàng Bách hóa xanh của tỉnh đối với mặt hàng rau, củ, quả đạt 35 tấn/ngày đã góp phần hỗ trợ các HTX, hộ sản xuất tiếp tục được tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, thông qua Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm hỗ trợ nông dân, các nhóm, hội, tổ chức xã hội đã triển khai các gói Combo sản phẩm rau củ quả cung cấp cho thị trường TP.HCM.

Riêng đối với xã Thanh Lương, thị xã Bình Long tính đến ngày 15/10/2021, đã hỗ trợ tiêu thụ được 129,9 tấn sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, trong đó: Nhãn: 56,25 tấn; Chanh: 11,1 tấn; Dưa lưới: 2 tấn; Bưởi da xanh: 4 tấn; Cam xoàn: 300kg ; Đã giới thiệu 03 đơn vị thu mua tại thành phố Hồ Chí Minh để kết nối địa phương tiêu thụ trái cây trên địa bàn thị xã Bình Long.

Qua thông tin HTX, người dân tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long đề nghị hỗ trợ tiêu thụ quả nhãn đang trong thời gian thu hoạch với sản lượng lớn. Sở Công Thương đã có Công văn số 2124/SCT-TM ngày 03/10/2021 đề nghị Vụ Thị trường trong nước- Bộ Công Thương có văn bản số 6253/BCT-TTTN ngày 08/10/2021 thông tin đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên cả nước, các sàn TMĐT, doanh nghiệp phân phối lớn, hỗ trợ giới thiệu kết nối tìm hiểu thông tin, ký kết hợp tác tiêu thụ; Đề nghị Phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố thông tin đến các đơn vị cung cấp, tiểu thương tại các chợ; Siêu thị Coopmart, BHX Bình Phước có nhu cầu để biết, trao đổi, kết nối, hợp tác và hỗ trợ tiêu thụ.

Mặc dù các ngành, địa phương có nhiều cố gắng trong hỗ trợ người nông dân tiêu thụ hàng hóa trong giai đoạn khó khăn phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên số lượng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đạt được chưa cao. Nguyên nhân do sản phẩm nông sản của xã Thanh Lương, thị xã Bình Long thu hoạch tập trung theo mùa vụ trong thời gian ngắn; phần lớn các đơn vị thu mua truyền thống không tiếp tục mua hàng hóa khi địa phương đang có dịch Covid. Bên cạnh đó, sản phẩm cung cấp ra thị trường chưa đầy đủ: không có bao gói, nhãn mác, thương hiệu; chưa kiểm nghiệm chất lượng ATTP, ...nên rất khó để kết nối, ký kết hợp đồng để vào hệ thống phân phối hiện đại như: siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các kênh thương mại điện tử,...

Để giải quyết vấn đề trên, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành có liên quan và địa phương định hướng lại sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; hướng dẫn HTX, hộ nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn, an toàn, có nhãn hiệu, bao bì; ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn với các đối tác; triển khai các chuỗi liên kết, hợp tác tạo ra nhiều vùng chuyên canh để đảm bảo sản phẩm nông nghiệp có nguồn cung lâu dài, ổn định và chất lượng, làm cơ sở để các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh dễ dàng kết nối vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, và các kênh tiêu thụ khác.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri, Sở Công Thương báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, QLTM

**GIÁM ĐỐC**